

**CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 5/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đã công bố các quyết

định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Trịnh Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Thường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Đức Hoàng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Tùng Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường

trực UBND huyện Tiên Hải được điều động đến nhận công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao trình độ, năng lực của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này, mong muốn trên cương vị này, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hứa tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

**ĐÀO QUYỀN**

**TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ...**

(Tiếp theo trang 1)

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 5/10, Bảo tàng tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề: "Đảng bộ và nhân dân Thái Bình - những mốc son lịch sử". Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh tới dự.

Nội dung trưng bày chuyên đề gồm 4 phần: Khái quát lịch sử hình thành đất đai và dân cư Thái Bình; Phong trào cách mạng ở Thái Bình cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và cuộc vận động thành lập Đảng từ năm 1925 đến năm 1929; Đảng bộ và nhân dân Thái Bình - những mốc son lịch sử; Chân dung các đồng

chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình từ năm 1929 đến nay.

Hơn 500 tư liệu hiện vật, hình ảnh được chọn lọc, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học... được giới thiệu đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình; khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống quê hương, thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần

thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn thấm nhuần sâu sắc, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, sinh động và có hệ thống qua trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình từ ngày đầu thành lập đến nay; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ,

đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục công cuộc xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trưng bày chuyên đề "Đảng bộ và nhân dân Thái Bình - những mốc son lịch sử" diễn ra từ ngày 5 - 15/10/2020 tại Bảo tàng tỉnh.

**TỪ ANH**

**THU HOẠCH NHANH GỌN LÚA MÙA...**

(Tiếp theo trang 1)

nông thôn báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh tiến độ sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. Theo đó, đến ngày 5/10 các địa phương đã thu hoạch được 18.000ha, gieo trồng được 13.000ha cây màu vụ đông úa ảm.

hành hoạt động UBND tỉnh đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết, đồng thời tạo quỹ đất trồng cây màu vụ đông. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, các huyện, thành phố, các xã, thị trấn xây dựng cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông phù hợp; chuẩn bị đầy đủ giống, vật

tư, phân bón, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai kịp thời sản xuất vụ đông năm 2020 với quan điểm chỉ đạo sản xuất an toàn, ưu tiên sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm, quy hoạch vùng. Chủ động các phương án, điều kiện cần thiết để ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới. Ngành Nông nghiệp với diễn biến bất thường của thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới. Ngành Nông nghiệp với diễn biến bất thường của thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới. Ngành Nông nghiệp với diễn biến bất thường của thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới.

Cũng trong chiều ngày 5/10, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh kiểm tra tiến độ hoàn thiện hồ sơ mở cảng cá Tân Sơn (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy). Cảng cá Tân Sơn có diện tích đất và mặt nước 25ha; đáp ứng 150 lượt tàu/ngày, cỡ tàu lớn nhất 400CV; sản lượng hàng hóa qua cảng 12.000 tấn/năm. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mở cảng cá, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh yêu

cầu UBND huyện Thái Thụy phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để công bố mở cảng cá. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường khi mở cảng cá; kế hoạch nạo vét luồng vào cảng cá để bảo đảm tiến độ công bố mở cảng cá theo kế hoạch đề ra.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

như: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A); dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà (giai đoạn 1 đoạn từ thành phố Thái Bình đến đường ĐT.453); dự án đầu tư xây dựng đường nối từ cầu sông Hóa đến quốc lộ 37; dự án tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà; đường quy hoạch số 2 khu đô thị Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, đoạn từ Quảng trường Thái Bình (đường quy hoạch số 7) đến doanh trại Sở

chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đường quy hoạch số 5)...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu và các đơn vị thi công. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng tình, ủng hộ. Khi đã có mặt bằng, các đơn vị thi công tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật tư thi công, từ đó sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chỉ đạo giám sát chặt chẽ chất



Thi công cầu vượt sông Trà Lý nối hai huyện Thái Thụy - Tiên Hải trong dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

lượng, tiến độ của công trình. Đối với một số dự án mặt bằng còn vướng mắc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối

hợp, hướng dẫn để các huyện, thành phố triển khai thực hiện, bảo đảm các quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện các dự án, nếu khó khăn, vướng

mắc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết trong thời gian sớm nhất.

**PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ**  
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

**SƠ SÁNH KHIẾU NẠI VÀ TỔ CÁO**

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8020 ra ngày 28/9/2020 và hết)

TIÊU CHÍ	KHIẾU NẠI	TỔ CÁO
<b>Về tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết</b>	Khiếu nại không quy định tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại, chỉ quy định đình chỉ giải quyết khiếu nại trong trường hợp người khiếu nại rút khiếu nại. Người giải quyết khiếu nại phải thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.	Tổ cáo quy định việc tạm đình chỉ và đình chỉ việc giải quyết tổ cáo. + Tạm đình chỉ: Ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tổ cáo khi có một trong các căn cứ sau: Căn cứ kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan; cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại. Khi căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tổ cáo không còn thì người giải quyết tổ cáo ra ngay quyết định tiếp tục giải quyết tổ cáo; thời gian tạm đình chỉ không tính vào thời hạn giải quyết tổ cáo. + Đình chỉ: Ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tổ cáo khi có một trong các căn cứ: Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 33 của Luật Tố cáo; người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo; vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tổ cáo phải nêu rõ lý do, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.
<b>Về quyền khởi kiện ra tòa án</b>	Người khiếu nại có quyền khởi kiện ra tòa án ở bất cứ giai đoạn nào	Chỉ được tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tổ cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết chứ không được khởi kiện ra tòa án
<b>Về khen thưởng</b>	Pháp luật không có chế độ khen thưởng cho khiếu nại.	Đối với tố cáo quy định khen thưởng người tố cáo trung thực, tích cực công tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
<b>Về trình tự, thủ tục giải quyết</b>	Có 5 bước: - Thủ lý giải quyết khiếu nại. - Xác minh nội dung khiếu nại. - Tổ chức đối thoại. - Ban hành quyết định giải quyết, gửi và công khai quyết định: gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong 3 ngày làm việc); gửi và công khai quyết định giải quyết lần 2. - Tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật. Sau khi giải quyết đều phải hoàn thiện hồ sơ, lưu trữ.	Có 4 bước: - Thủ lý tố cáo. - Xác minh nội dung tố cáo. - Kết luận nội dung tố cáo. - Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. Sau giải quyết đều phải hoàn thiện hồ sơ, lưu trữ.

**LÊ THUY**  
(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

**Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 5/10, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 35,4 triệu người nhiễm và hơn 1 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 5/10, cả nước ghi nhận có thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là nữ chuyên gia người Pháp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.097 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó 1.022 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 40 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. 9/40 bệnh nhân đang điều trị hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 16.300 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 5/10, có 1 trường hợp mắc bệnh lý u não được chuyển từ Trung đoàn 568 lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly, điều trị. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 hiện là 139 người. Hiện tất cả 140 công dân từ nước ngoài về ngày 4/10 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 32 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 178 mẫu bệnh phẩm, sàng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 5/10 lên 8.593 mẫu. 178 mẫu xét nghiệm trong ngày đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

**HOÀNG LANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỞ Y TẾ: 0869.851.212 / 0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.289 - 0914.590.476 / 0227.3831.885